

ตลาดเกิดใหม่ในเอเชียต้องการนโยบายดูแลในเชิงป้องกัน (Macprudential Policy) ที่เข้มแข็งกว่าเดิม

เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการพัฒนาของอุตสาหกรรมฟิ
นเทค

ปารีส, 29 มิถุนายน 2021 - นโยบายดูแลเชิงป้องกันเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างมากในตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย และมีบทบาทสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำมาเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล และนี่คือสิ่งที่ระบุไว้ในรายงานของ OECD Development Centre เรื่อง *การสร้างความปลอดภัยให้กับมาตรการดูแลเชิงป้องกันในตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย: การปรับตัวให้เข้ากับเป้าหมายเชิงอนุรักษ์และฟินเทค* ซึ่งเผยแพร่ออกมาในวันนี้

รายงานดังกล่าวให้ภาพรวมรอบด้านเกี่ยวกับประสบการณ์ของตลาดเกิดใหม่ในเอเชียเกี่ยวกับการใช้นโยบายดูแลเชิงป้องกันตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1990 ซึ่งเป้าหมายของมาตรการนี้คือ ลดความเสี่ยงเชิงระบบและรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน หน่วยงานออกนโยบายในตลาดเกิดใหม่ในเอเชียได้ออกมาตรการต่าง ๆ หลังจากเกิดวิกฤตทางการเงินครั้งใหญ่สองครั้งซึ่งส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี้มาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา และเมื่อไม่นานมานี้ หลายประเทศได้นำหลักการกำกับดูแลสถาบันการเงิน Basel III มาปรับใช้กับกฎระเบียบของประเทศตน รวมทั้งยกเครื่องสถาบันและโครงสร้างกำกับดูแลเชิงป้องกันครั้งใหญ่ด้วย

ในรายงานระบุว่า อุปสรรคสำคัญที่หน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดเกิดใหม่ในเอเชียอาจจะต้องเผชิญในการนำนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและกำหนดข้อแนะนำในการรับมือกับอุปสรรคดังกล่าวได้แก่ เมื่อประเมินประสิทธิภาพของนโยบายดูแลเชิงป้องกัน จะต้องพิจารณาความเชื่อมโยงอันซับซ้อนของนโยบายดังกล่าวกับนโยบายทางการเงินอย่างเหมาะสม, พิจารณาความเชื่อมโยงกันระหว่างสถาบันคนกลางที่เป็นธนาคารและไม่ใช่อินเตอร์ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้นอย่างเหมาะสม, พิจารณาผลกระทบข้ามพรมแดน, กำหนดนโยบายดูแลเชิงป้องกันเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะด้านศีลธรรม, คำนึงถึงผลลัพธ์จากวิกฤตโควิด-19, ออกแบบขอบข่ายงานอย่างรอบคอบเพื่อวัตถุประสงค์ดูแลเชิงป้องกันของประเทศ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจจะทำลายความเสถียรของระบบการเงินในประเทศตลาดเกิดใหม่ในเอเชียได้อย่างร้ายแรง ดังนั้น ธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ จึงต้องดำเนินการรับมือและผู้ออกนโยบายเองก็จำเป็นต้องแก้ไขหรือเพิ่มความสามารถของนโยบายดูแลเชิงป้องกันเพื่อจัดการกับความเสี่ยงเชิงระบบที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ โดยตัวเลือกนโยบายแบบต่าง ๆ ได้แก่ การผสมรวมความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพอากาศไว้ในการทดสอบภาวะวิกฤตเชิงระบบด้านความเสี่ยงสำหรับการดูแลเชิงป้องกัน นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถจำกัดปริมาณการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจที่คาร์บอนสูง พร้อมทั้งเปลี่ยนมาสร้างกระแสเครดิตให้กับการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศ

การพัฒนาของเทคโนโลยีฟินเทคหรือ *Fintech* ก็ทำให้เกิดอุปสรรคความท้าทายใหม่ ๆ ขึ้นมาด้วยเช่นกัน ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยง ความผันผวนในระบบการเงินที่เพิ่มมากขึ้น และการไม่ต้องมีคนกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งในการรับมือกับสิ่งเหล่านี้ ประเทศต่าง ๆ ในตลาดเกิดใหม่ของเอเชียควรเพิ่มความเข้มแข็งให้กับนโยบายดูแลเชิงป้องกันเพื่อนำบริษัทฟินเทคเข้ามาอยู่ในรอบการกำกับดูแลของตน และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเกี่ยวกับกิจกรรมฟินเทคที่มีลักษณะการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน หน่วยงานกำกับดูแลควรยกระดับการร่วมมือกันผ่านการหลอมรวมหลักการกำกับดูแลด้วย



สื่อมวลชนสามารถติดต่อคุณ Kensuke Tanaka, หัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียของ OECD Development Centre (Kensuke.Tanaka@oecd.org, +33 6 27 19 05 19), หรือ Bochra Kriout จากฝ่ายสื่อของ OECD Development Centre (Bochra.Kriout@oecd.org, +33 1 45 24 82 96)